

Số: /SKHĐT-KTĐN

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2021

V/v giải quyết, trả lời
một số kiến nghị của cử tri

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3820/UBND-TH ngày 06/8/2021 về việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri (280/BC-MTTQ). Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo và đề xuất UBND tỉnh nội dung như sau:

1. Đối với kiến nghị của cử tri thị xã Đức Phổ về đơn đốc nhà đầu tư sớm đưa Nhà máy chế biến muối Sa Huỳnh vào hoạt động để thu mua muối cho diêm dân:

Dự án Nhà máy muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh được UBND tỉnh cho Công ty TNHH Đầu tư Muối biển Quảng Ngãi thuê đất thực hiện dự án tại Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 12/4/2019. Dự án không thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, mà chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến dự án này. Do vậy, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh gia hạn thời gian thuê đất để Nhà đầu tư triển khai thực hiện nhằm thu mua muối cho bà con diêm dân. Trường hợp Nhà đầu tư vẫn không thực hiện, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi đất; đồng thời kêu gọi Nhà đầu tư khác có năng lực triển khai thực hiện dự án.

2. Đối với kiến nghị của cử tri thị xã Đức Phổ về nâng cấp tuyến đường lên khu du lịch Đặng Thùy Trâm và nghiên cứu đầu tư khu du lịch Đặng Thùy Trâm:

Hiện nay, nguồn vốn ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, đang tập trung nhiều nhiệm vụ quan trọng và cấp bách; đồng thời dự án này chưa được UBND thị xã Đức Phổ ưu tiên đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2021-2025. Trong thời điểm phù hợp, tỉnh sẽ xem xét đầu tư tuyến đường này từ ngân sách tỉnh hoặc ngân sách thị xã Đức Phổ.

Về việc đầu tư khu du lịch Đặng Thùy Trâm: Tỉnh sẽ kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực để triển khai thực hiện, nhằm phát triển du lịch của địa phương.

3. Đối với kiến nghị của cử tri huyện Lý Sơn về kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các khu vui chơi, giải trí trên địa bàn huyện để thu hút khách du lịch:

Trong thời gian qua, tỉnh đã xúc tiến, làm việc và mời gọi một số nhà đầu tư lớn đầu tư tại huyện Lý Sơn và hiện nay đang tiếp tục xúc tiến để đầu tư thành công các dự án dịch vụ du lịch, khu vui chơi, giải trí lớn tại huyện Lý Sơn. Hiện tại có một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch và khu vui chơi, giải trí trên địa bàn huyện Lý Sơn; trong đó có một số dự án đã đi vào hoạt động như: Khách sạn Mường Thanh – Lý Sơn, Khách sạn Đảo Ngọc, Khu kinh doanh cà phê, ăn uống, giải trí, trưng bày đặc sản Lý Sơn,...; các dự án này đã góp phần vào việc phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện.

Đối với dự án chưa đi vào hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tích cực đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư sớm đưa dự án đi vào hoạt động, nhằm mục tiêu thu hút khách du lịch đến huyện Lý Sơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời vừa qua, tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, gồm 15 dự án trọng điểm; trong đó tại huyện Lý Sơn tiếp tục thu hút 02 dự án dịch vụ du lịch là: Khu dịch vụ - du lịch An Vĩnh và Khu dịch vụ - du lịch Đồng Hộ, An Hải.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐN₍₂₄₇₎.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Trọng